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2 LECTURE NOTE : เล่าให้ฟัง

 วารสาร WISDOM ของสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็น 
สือ่กลางในการบอกเล่าข่าวสาร กจิกรรม รวมถงึประชาสมัพนัธ์ความเคลือ่นไหวต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์
และสถาบนั พร้อมทัง้บอกเล่าข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชาวนด้ิาทกุท่าน

IN THE NEWS : เป็นข่าว

นด้ิา กบัการส�ารวจขัว้โลก” ณ เวทกีลาง งานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ 
ครัง้ที ่44 และสปัดาห์หนงัสอืนานาชาต ิครัง้ที ่14 ศนูย์ประชมุแห่งชาต ิ
สริกิติติ ์มผีูร่้วมเสวนา จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ศวิชั พงษ์เพียจนัทร์  
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผศ.ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ และ 
อ.ดร.สราวธุ จนัทร์สวุรรณ 

ระบบ” ณ ห้อง 202 ชัน้ 2 อาคารสยามบรมราชกมุารี มีผู้ร่วมเสวนา  
3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สทุธน ูศรไีสย์ อดตีอาจารย์ประจ�าคณะครศุาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รศ.ดร.วีรชยั พุทธวงศ์ อาจารย์ประจ�าคณะ
ศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก�าแพงแสน และ ผศ.ดร.วิวฒัน์ชยั กลุมาตย์ อดตีอาจารย์ประจ�าคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ด�าเนินการเสวนา โดย ศ.ดร.
ศวิชั พงษ์เพยีจนัทร์ ซึง่ได้รับความสนใจจากบคุลากรภายในสถาบนั
เข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจ�านวนมาก

 เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม - 2 สงิหาคม 2559 สภาคณาจารย์ จดั
โครงการสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกจิ และ 
ยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์” ณ โรงแรมรอยัล ภเูก็ต ซติี ้นอกจากน้ียงัได้ 
เดินทางไปศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
จังหวัดภูเก็ต ของคณะการจัดการการท่องเที่ยวอีกด้วย

 เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2559 สภาคณาจารย์ เป็นเจ้าภาพในการ 
จดัประชมุทีป่ระชมุประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) สมยัสามญั ครัง้ที ่7/2559 ณ ห้องประชมุสิรวัิฒนภักด ีชัน้ 11 
อาคารนราธปิพงศ์ประพันธ์ ซึง่มปีระธานสภาอาจารย์ และผูแ้ทนจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ประเทศเข้าร่วมการประชมุ จ�านวน 50 คน

 สภาคณาจารย์ สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ท�าหน้าทีใ่นฐานะองค์กรทีเ่ป็นตวัแทนของคณาจารย์
และนกัวชิาการของสถาบัน ในการส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสถาบนักับคณาจารย์ ระหว่างคณาจารย์ 
ด้วยกนั และระหว่างคณาจารย์กับพนกังานสายสนบัสนนุ ตลอดจนเสนอแนะและให้ค�าปรกึษาแก่สภาสถาบัน 
และอธิการบดีในการบริหารกิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมของสภา- 
คณาจารย์ที่ก�าหนดไว้ว่า “สภาคณาจารย์เป็นเวทีให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการบริหาร
สถาบนัฯ เพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน” 
 ในฐานะประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของสภาคณาจารย์ ซึง่เป็นตวัแทนของคณาจารย์และนกัวิชาการภายในสถาบันอย่าง
เตม็ที ่โดยค�านงึถงึประโยชน์ต่อการพฒันาสถาบนัและยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีต่ัง้ 

ด้วยความคารวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์

ประธานสภาคณาจารย์

 เมื่อวันที่ 6 
เมษายน 2559 
สภาคณาจารย์ 
ร่วมกับส�านักพิมพ์
บ้านพระอาทิตย์ 
จดังานเสวนา “50 ปี

 เม่ือวนัที ่22 
ตลุาคม 2558 สภา- 
คณาจารย์ ได้จดั
โครงการเสวนา 
หวัข้อ “นานาทศันะ
กับการออกนอก



3REMINDER : ปฏิทิน

ปฏิทินล่วงหน้า

มีนาคม

กรกฎาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน

	 หมายเหตุ	:	ก�าหนดการวัน 

เวลา อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ใน

ภายหลงั

   5 ธนัวาคม วันพ่อแห่งชาติ
   9 ธนัวาคม วันสุดท้ายของการเรยีนการสอนส�าหรบั

นกัศกึษาภาคปกตแิละภาคพิเศษ (วันท�าการปกต)ิ 
ภาค 1/2559

   10 ธนัวาคม วันรฐัธรรมนญู
   11-25 ธนัวาคม สอบไล่ประจ�าภาค 1/2559
   12 ธนัวาคม วันหยุดชดเชยวันรฐัธรรมนญู
   23 ธนัวาคม บรจิาคโลหติ ประจ�าปี 2559 ครัง้ที ่4
   24 ธันวาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะบรหิารการ

พฒันาส่ิงแวดล้อม
   28 ธันวาคม วนัคล้ายวนัสถาปนาวทิยาลยันานาชาติ
   31 ธนัวาคม วันส้ินปี

มกราคม 2560
   1 มกราคม วันขึน้ปีใหม่
   7 มกราคม เปิดภาคการศกึษาส�าหรบันกัศกึษา 

ภาคพเิศษ (เสาร์ - อาทติย์) ภาค 2/2559
   9 มกราคม เปิดภาคการศกึษาส�าหรบันกัศกึษาภาค

ปกตแิละภาคพเิศษ (วนัท�าการปกต)ิ ภาค 2/2559
   16 มกราคม วันครู
   19 มกราคม วนัสถาปนาคณะการจดัการการท่องเทีย่ว
   24 มกราคม ก�าหนดส่งผลการศกึษาทีม่กีารเรยีน

การสอนตามปกต ิภาค 1/2559

ตลุาคม 2559
  8 - 21 ตลุาคม วนัหยดุกลางภาค / สอบ

กลางภาค 1/2559
  22 ตลุาคม วนัเปิดเรยีน (ต่อ) ส�าหรบันกัศกึษา 

ภาคพเิศษ (เสาร์ - อาทติย์) ภาค 1/2559
   23 ตลุาคม วนัปิยมหาราช
   24 ตลุาคม - วนัเปิดเรยีน (ต่อ) ส�าหรบั

นกัศกึษาภาคปกตแิละภาคพเิศษ  
(วนัท�าการปกต)ิ ภาค 1/2559 - วนัหยดุ
ชดเชยวนัปิยมหาราช

พฤศจกิายน 2559
   4 พฤศจกิายน พธิถีวายผ้าพระกฐนิ

พระราชทาน ประจ�าปี 2559
   6 พฤศจกิายน วนัคล้ายวนัสถาปนาคณะ

ภาษาและการสือ่สาร

ธนัวาคม 2559
   3 ธันวาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะ

นิติศาสตร์
   4 ธันวาคม วนัสดุท้ายของการเรยีนการสอน

ส�าหรบันักศกึษาภาคพเิศษ (เสาร์ - อาทติย์)  
ภาค 1/2559

	 วนัสุดท้ายของการส่งค�าขอ
แต่งต้ังต�าแหน่งทางวชิาการใน
ระดับสูงข้ึนให้กองบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล	เพือ่ให้ทนั
การประชมุ	ก.ก.ว.	ประจ�าปี	
2559
  ครัง้ท่ี	5/2559	-  14 ตลุาคม 
  ครัง้ที	่6/2559	- 9 ธนัวาคม

	 หมายเหตุ	: เพือ่ให้การเสนอ

เรือ่งทนัตามก�าหนดการประชมุข้าง

ต้น ขอให้ส่งเรือ่งไปทีก่องบรหิาร

ทรพัยากรบคุคลก่อนการประชมุ 

ก.ก.ว. อย่างน้อย 15 วนั

กิจกรรมพิเศษ วันสุดท้ายของการส่งค�าขอ วันหยุดราชการ ก�าหนดการตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน

BD Wish : เค้กวันเกิด



“One Belt One Road”

4 FACE TO FACE : ตัวต่อตัว

 กาลเวลาผ่านพ้นไป บทบาทของเส้น

ทางสายไหมก็ค่อยๆเสื่อมลง เหลือแต่เป็น

ต�านาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดระยะ

ยาวนานที่ผ่านมา จนกระทั่งเม่ือปี 2013 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนได้ประกาศ

ข้อเสนอ “ One Belt” และ “One Road” 

One Belt One Road จึงเป็นทีรู้่จกักนัและถูก

ขนานนามว่าเป็นยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่แห่ง

ศตวรรษ 

 ประธานาธบิดสี ีจิน้ผิงได้ประกาศข้อริเร่ิม  

Silk Road Economic Belt อย่างเป็นทางการ

ครัง้แรกในขณะทีเ่ดนิทางไปเยอืนประเทศ 

คาซกัสถาน โดยที ่Silk Road Economic Belt 

เป็นการเชือ่มโยงประเทศทีต่ัง้อยูใ่นภมิูภาค

เส้นทางสายไหมเดมิ (อนิเดยี เปอร์เซยี ทวีป 

ยโุรป และคาบสมทุรอาหรับ) ผ่านเอเชยีกลาง 

เอเชยีตะวนัตก เอเชยีใต้ อาเซยีน ตะวันออก 

กลาง และยโุรป ซึง่ข้อรเิร่ิมดงักล่าวเป็นการ 

บรูณาการทางเศรษฐกิจระดบัภมูภิาคผ่าน 

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน การแลกเปล่ียน  

วฒันธรรม และการขยายการค้าในระดบั

ภมูภิาค

 ต่อมาประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ ระหว่างการ

เยอืนอินโดนเีซยีเป็นทางการ เมือ่เดอืน

ตลุาคม 2013 ได้พดูถึง  21st Century 

Maritime Silk Road Economic Belt หรอื

เส้นทางสายไหมด้านเศรษฐกิจทางทะเลใน

ศตวรรษที ่21 ซึง่มวีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิ

ความร่วมมอืด้านต่างๆ รวมถึงด้านการลงทนุ 

ระหว่างจนีกับประเทศในแถบภมูภิาค

มหาสมุทร ได้แก่ อาเซยีน โอเชยีเนยี

 ข้อเสนอ One Belt One Road ส�าคญั

อย่างไร จงึถูกขนานนามว่าเป็นยุทธศาสตร์ 

ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ มีคนกล่าวไว้ว่า ใน

ศตวรรษที ่21 เป็นโลกแห่งมหาสมทุร ประเทศ 

ใดครองความเจ้าทางทะเล ประเทศนัน้เป็น 

ผู้ครองโลก ประเทศใดครองช่องแคบถึง 6 

ช่องแคบขึน้ไป ประเทศนัน้ถือว่าเป็นผูค้รอง

ความเป็นเจ้าทางทะเล ปัจจุบันสหรัฐฯใช้

แสนยานุภาพของกองทัพเรือและประเทศ

พันธมิตรควบคุมมหาสมุทรอันกว้างใหญ่

ไพศาลโดยกุมเส้นทางคอขวดที่ส�าคัญไว้

มากถึง 16 แห่ง ในจ�านวนนีม้ ี6 แห่ง ได้แก่ 

คลองปานามา ช่องแคบยิบรอลตาร์ คลอง 

สุเอซ ช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบมันเดบ และ 

ช่องแคบมะละกา ซึง่เป็น 6 เส้นทางเดนิเรอื 

ที่ส�าคัญที่สุดของโลก สามารถควบคุมการ

ขนส่งล�าเลียงพลังงานทั่วทั้งโลกได้ 

 ความอัปยศบนหน้าประวัติศาสตร์ยุค

ใกล้ของจีน เริ่มต้นจากการสูญเสียอ�านาจ

เหนอืช่องแคบมะละกาจนเป็นเหตใุห้ประเทศ 

เจ้าอาณานิคมตะวันตกหลั่งไหลสู่ดินแดน 

ตะวนัออกไม่ขาดสาย ปี 1641 ชาวฮอลนัดา 

ยึดได้ช่องแคบมะละกาและเริม่รกุรานเกาะ 

 หลายท่านคงได้ยินค�าว่า “One Belt One Road” มาบ้างแล้ว 
One Belt One Road คอือะไร มนัคอืการฟ้ืนชพีของเส้นทางสายไหม 
ท่านทั้งหลายคงทราบดีว่าเส้นทางสายไหมที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบคือ 
เส้นทางสายไหมทางบก ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่าง 
จีนกับเอเชียกลางและยุโรปในสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 
220) มีความยาวทั้งหมด 6,437 กิโลเมตร ต่อมาถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง 
(ปีค.ศ.960-ค.ศ.1279) เกดิเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยมท่ีาเรือสาม
ท่าเรือ ซึง่ได้แก่ เมอืงหนงิโป มณฑลเจ้อเจยีง เมอืงฉวนโจว มณฑลฮกเจีย้น  
และเมอืงกวางโจว มณฑลกวางตุง้ ในอดตีทีผ่่านมาเส้นทางสายไหมไม่ว่า
เส้นทางทางบกหรอืทางทะเลมบีทบาทส�าคญัยิง่ในการเชือ่มตะวนัตกและ
ตะวนัออกโดยการโยงพ่อค้าวาณชิ ผูแ้สวงบญุ นกับวช ทหาร ชนเร่ร่อน
และผูอ้าศยัในเมอืงจากจนีและอนิเดยีไปยงัทะเลเมดเิตอร์เรเนยีนระหว่าง
เวลาหลายสมยั

โดย อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม



ไต้หวันของจีน จากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอง

ช่องแคบก็เข้ามาชี้น�าทิศทางประวัติศาสตร์

หลายร้อยปีของประเทศในเอเชียใต้ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และพื้นที่ของจีนบริเวณ

ทะเลจีนใต้ ระหว่างปี 1840-1949 จีนถูก

ต่างชาติรุกรานกว่า 479 ครั้ง ท่าเรือ เกาะ

และอ่าวส�าคัญแทบทุกแห่งยิ่งถูกบุกรุกนับ

ครั้งไม่ถ้วน แถมอเมริกาตั้งฐานทัพที่ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ หลังจากสหรัฐฯ

กลายมาเป็นมหาอ�านาจของโลก สหรัฐฯ

ไม่เพียงมีอ�านาจเหนือช่องแคบมะละกาซึ่ง

มีความส�าคัญต่อจีนอย่างยิ่งยวด แต่ยังใช้

ยุทธศาสตร์ “Island Chain” มาจ�ากัดจีน

ให้อยู่แต่บนพื้นดิน ยุทธศาสตร์นี้เสนอข้ึน

โดยนาย John Foster Dulles รัฐมนตรี

ต่างประเทศสหรัฐฯ (Secretary of State) 

ช่วงทศวรรษท่ี 1950 โดยแบ่งออกเป็น 

Island Chain ชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สอง และชั้น

ที่สาม หรือที่เราคุ้นเคยในนามยุทธศาสตร์

ห่วงโซ่ไข่มุกล้อมจีน 

 ฉะนั้น One Belt One Road เป็นข้อ

เสนอของจีน หวังท่ีจะใช้เส้นทางการค้า 

วัฒนธรรมที่เคยใช้ ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ใช้

ภาพลักษณ์ของผ้าไหมซึ่งมีความนิ่มนวล  

สันติภาพ แก้เกม ฝ่าวงล้อมของอเมริกา

นั่นเอง

 แล้วจนีจะท�าอะไร ท�าข้อเสนอ One Belt 

One Road แล้วข้อเสนอจะส�าเรจ็ผลตามทีจ่นี 

คาดหวังไว้สามารถสรุปได้ว่า ประการที่หนึ่ง 

จนีพยายามใช้ค�าว่า One Belt One Road 

เป็นเพียงข้อเสนอ ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ เมือ่เป็น 

ข้อเสนอกย่็อมเปิดโอกาสให้ประเทศอืน่เข้า

ร่วมด้วย ประการทีส่องจนีจะสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐานโดยเฉพาะทางรถไฟความเรว็สูงเชือ่ม

โยงเอเชยีกลาง ยุโรป และเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ ประการทีส่ามเป็นประเทศแรกรเิริม่

ก่อตัง้ธนาคารเพ่ือการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน

เอเชยีหรอื AIIB เพ่ือวัตถุประสงค์ 1) สนบัสนนุ

การเชือ่มโยงทีจ่นีตัง้เป้าหมายไว้ 2) ผลักดนั 

ให้เงินหยวนเป็นเงินสากล ลดอ�านาจของ

เหรียญสหรัฐฯ นับว่ายิงนัดเดียวหวังนก 

สองตวั ข้อเสนอของจนีจะส�าเรจ็หรอืไม่ ล่าสุด 

นายหวงั อ้ี รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ 

ต่างประเทศของจนีระบวุ่า สามปีทีผ่่านมา

ยทุธศาสตร์ “One Belt One Road” ได้รบัผล

ส�าเร็จระยะต้นทีม่นี�า้หนกัส�าคญัดงัต่อไปนี้

 1. แนวคดิด้านความร่วมมอืรปูแบบใหม่นี้

ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี “One Belt 

One Road” น�าเสนอแนวคิดความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศรปูแบบใหม่ซึง่ต่างฝ่ายได้รบั

ประโยชน์อย่างเท่าเทยีม เป็นความร่วมมอื

เพ่ือชัยชนะร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้าง

ประชาคมที่มีชะตากรรมร่วมกันและผล

ประโยชน์ร่วมกันกับประเทศตามแนวเส้น

ทาง จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

จากประชาคมนานาชาติ

 2. แผนงานขัน้ต้นเสรจ็ส้ินแล้ว มี 70 กว่า 

ประเทศรวมทัง้องค์กรระหว่างประเทศและระดับ 

ภมูภิาคทีแ่สดงความจ�านงค์เข้าร่วมการสร้าง 

“One Belt One Road” โดยม ี34 ประเทศและ

องค์กรระหว่างประเทศทีล่งนามกบัจนีในข้อ

ตกลงความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแล้ว

 3. การเชือ่มโยงโครงข่ายเป็นรปูเป็นร่าง

ตามล�าดบั ทางรถไฟฮงัการ-ีเซอร์เบีย รถไฟ

ความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง ทยอยเร่ิม

ก่อสร้างแล้ว โครงข่ายทางรถไฟสายทรานส์

เอเชีย อาทิ ทางรถไฟจีน-ลาว จีน-ไทยก ็

ก�าลงัเริม่ต้น ระบบการขนส่งของรถไฟสาย

จีน-ยุโรปก็มีความสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น

 4. ความร่วมมือด้านก�าลังการผลิต 

ได้รบัการผลกัดนัรวดเรว็ย่ิงขึน้ จนีกบั 20 

ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเปิดความร่วมมือด้านก�าลังการผลิต

และมีโครงการส�าคัญจ�านวนมากผลิดอก

ออกผลแล้ว กองทุนเพื่อความร่วมมือด้าน

ก�าลังการผลิตระดับทวิภาคีและพหุภาคี

ประเภทต่างๆ ซึ่งฝ่ายจีนได้จัดต้ังขึ้น  

มีมลูค่าทะล ุ1 แสนล้านดอลลาร์สหรฐัแล้ว

 5. ความคิดริเริ่มด้านกลไกการด�าเนิน

งานประสบผลส�าเรจ็ใหญ่หลวง ธนาคารเพือ่

การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชยี (AIIB)  

เปิดด�าเนนิการแล้ว โครงการลงทนุกลุม่แรก

ของกองทนุเส้นทางสายไหมก็เริม่ต้นอย่าง

ราบรืน่ นอกจากนีจ้นียังได้สร้าง 46 เขตความ 

ร่วมมอืนอกประเทศร่วมกับ 17 ประเทศตาม 

แนวเส้นทาง “One Belt One Road” โดยในปี 

2015 มลูค่าการค้าระดบัทวภิาคขีองจนีกบั

ประเทศผูเ้ข้าร่วมข้อเสนอ “One Belt One 

Road” สงูทะล ุ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียว

 6. การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมใกล้ชดิยิง่ขึน้  

การร่วมกันเสนอให้เส้นทางสายไหมเป็นมรดก

โลกประสบความส�าเรจ็แล้ว การร่วมกนัเสนอ

ให้เส้นทางสายไหมทางทะเลได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกก็เริ่มด�าเนินการ 

แล้วเช่นกัน และก�าลงัจะมกีารจดังานแสดง

วฒันธรรมนานาชาตเิส้นทางสายไหมครัง้ท่ี

หนึง่ขึน้ในไม่ช้า
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6 NEED TO KNOW : เรื่องน่ารู้

 พดูถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจเด๋ียวนีห้น่วยงานไหนในนด้ิากม็กีนั แต่เคยสงสยัหรอืไม่ว่าในบรบิทของนด้ิา การมกีบัไม่มแีฟนเพจของคณะ 
หลักสูตร หรือ สาขามันมีอะไรที่ต่างกันอย่างเป็นนัยส�าคัญหรือไม่? ที่ส�าคัญคือมันคุ้มกับที่ต้องลงทุนไปไหม? คอลัมน์นี้จะพาไปหาค�าตอบ 
ผ่านบทสัมภาษณ์ของ รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรชักลุ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติการจดัการโลจสิตกิส์ (LM) คณะสถติปิระยกุต์ หนึ่งใน
บุคคลส�าคัญเบื้องหลังแฟนเพจ Logistics Management at NIDA ที่ประสบความส�าเร็จอย่างเกินความคาดหมายในการใช้เพียง  
“การแบ่งปันความรู”้ ท�าให้จากแฟนเพจทีม่ยีอด Like หลกัร้อยกลายมาเป็นหลกัหมืน่ได้ภายในเวลาไม่นาน

ไม่ต้อง คดิว่าอย่างน้อยก็ใช้เป็นชมุชนศนูย์

รวมศษิย์เก่าศษิย์ปัจจบุนัของหลกัสตูรได้ 

แล้วเผลอๆ อาจได้ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรให้

เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ด้วย 

 คดิดแูล้วก็เลยไปลยุหาอ่าน How to ใน

อนิเทอร์เนต็ พวก “100 เทคนคิในการโพสต์ 

เฟซบุก๊” แล้วก็ตัง้เป้าว่าวนันงึจะต้องโพสต์เอง 

1 ครัง้ (ไม่นบัการแชร์โพสต์จากท่ีอืน่) ซึง่ 

ส่วนตัวคิดว่าก�าลังพอดี ๆ ไม่เยอะจนรู้สึก

เป็นภาระและก็ไม่น้อยจนเพจนิ่งเกินไป

 สมาชกิในเพจตอนเปิดใหม่ ๆ กเ็ป็นศษิย์

เก่าศษิย์ปัจจบุนั ส่วนคนดแูลเพจและคอยหา

อะไรมาโพสต์ก็คอือาจารย์ 2 ท่านในหลกัสตูร

ช่วยกัน เนือ้หาทีเ่อามาโพสต์ก็เรยีกว่าทุก

อย่างเลยตัง้แต่ปรศินาอักษรไขว้ค�าศพัท์ 

ด้าน LM ประวตักิารตัง้หลกัสตูร ภาพเสือ้รุน่

ของนกัศกึษา ฯลฯ 

 ในส่วนการตอบรบัก็เรือ่ย ๆ แต่ละโพสต์มี

ยอด Reach ไม่ถึง 100 ส่วนยอด Like กบั Share  

กอ็ยูแ่ถว ๆ เลขหลกัหน่วย แล้วก็ไม่มีใคร Inbox  

หรอื Comment อะไรมา เพจไม่ได้ฮอ็ตอะไร

แต่ก็ตอบโจทย์ทีค่ดิไว้ได้ เพราะโพสต์เรือ่ง

กิจกรรมต่าง ๆ ของหลกัสตูรนกัศกึษากด็จูะ

ชอบกันมาถึงจดุเปลีย่นส�าคญั

 ผ่านไปเดอืนกว่ายอด Like ของเพจกข็ึน้

เรือ่ย ๆ จาก 100 จนเป็น 400 ตอนต้นเดอืน

เคล็ด(ไม่)ลับ
ท�ำ Facebook หลักสูตร

ให้ดังแบบไม่เสียเงิน
โดย ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

เริ่มต้นด้วยความบังเอิญ
 แฟนเพจนีต้ัง้มาด้วยความบงัเอิญจริง ๆ 

ช่วงกมุภาพนัธ์ปีนีเ้พจถูกตัง้ข้ึนส�าหรับใช้เป็น 

Landing page ในการท�าโฆษณา(แบบจ่าย

เงนิ)บนเฟซบุก๊ซึง่กเ็ป็นส่วนหนึง่ของแผนการ

ประชาสมัพนัธ์ของทัง้คณะอยูแ่ล้ว

 ตอนนั้นอาจารย์ในหลักสูตร LM ทุก

ท่านก็เฉย ๆ กับการตั้งแฟนเพจ เพราะ

หลักสูตร LM ก็อายุกว่า 5 ปีที่ผ่านมาก็ไม่

เคยมีแฟนเพจอะไรก็อยู่กันมาได้

เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ ในช่วงแรก
 ไหน ๆ มเีพจมาแล้วก็รูส้กึว่าลองดก็ูไม่

เสียหาย ยงัไงเงนิก็ไม่เสยี ลงทนุอะไรก็แทบ
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เมษายน แต่พวกอาจารย์เร่ิมหมดมุก ไม่รู้ 

จะเอาอะไรมาโพสต์ดีแล้วก็เลยลองให้

นกัศกึษาในคลาสท�า Infographic มาเป็น

คะแนนพเิศษ กย็กตวัอย่าง Infographic ให้ดู

อนันงึเป็นตวัอย่างแล้วบอกให้นกัศกึษาเลือก

หวัข้อกนัเองจะเป็นหวัข้อเกีย่วกบัวชิานัน้กไ็ด้ 

ปัญหาการตดัสนิใจด้านโลจสิตกิส์กไ็ด้ หรือ 

จะเป็นเรือ่งสตูร Microsoft Excel ทีเ่ดก็ LM 

จ�าเป็นต้องใช้เยอะกไ็ด้

 งานน้ีไม่ได้บังคับแต่นักศึกษาก็ท�ามาส่ง

กันทุกคน เลยได้ Infographic มาประมาณ 

20 ชิ้น อันแรก ๆ ท่ีโพสต์ไปก็ถือว่าได้เสียง

ตอบรับดีกว่าโพสต์ปกติที่ผ่านมา อาจจะ

ด้วยเป็นผลงานนักศึกษา เลยได้นักศึกษา

คนท�าและเพ่ือนสนิทมาช่วยกด Like/Share 

เรียกคนนอกมาเข้าเพจเพิ่มได้เล็กน้อย แต่ก็

ยังไม่ได้มากอะไรเป็นพิเศษ

 จนมาถึง Infographic เร่ืองการใช้ค�า

สั่ง Index+Match ใน Excel ซึ่งเป็นจุด

เปลีย่นจรงิ ๆ เพราะหลงัจาก Infographic นี้

ถกูโพสต์ไปภายในหนึง่อาทติย์ยอด Like ของ

เพจเพิม่จาก 400 เป็น 4,800 ส่วนโพสต์นีก้มี็ 

Reach = 488,000 ม ีLike = 678 มี Share = 

4,400 (ตวัเลขอ้างองิ ณ วนัสัมภาษณ์) ถงึ

ตอนเริม่ท�าเพจจะไม่ได้คาดหวงัอะไร แต่พอ

เหน็การตอบรบัล้นหลามขนาดนีก้ด็ใีจมาก 

ช่วงนัน้นีต้่องเข้ามาเชค็ดเูพจทกุชัว่โมงเลยว่า

ตวัเลขขึน้ไปแล้วเท่าไหร่

ถอดรหัสความส�าเร็จ
 จริง ๆ แล้วเรื่อง Index+Match ไม่ใช่ 

Infographic เรื่อง Excel ที่โพสต์อันแรก 

ก่อนหน้านัน้มโีพสต์เรือ่ง Excel ไปแล้ว แต่ 

ผลตอบรับไม่ล้นหลามขนาดนี ้จากทีค่ยุกับ

นกัศกึษามาอนั Index+Match นีเ้ด่นกว่า

เพ่ือนเร่ืองสไตล์การเล่าเรือ่ง (Storytelling)  

ทีเ่ข้าใจง่าย นกัศกึษาแชร์ไปให้เพือ่นทีท่�างาน 

แล้วเพ่ือนทีท่�างานก็แชร์ต่อ ๆ กันไปอกี พอมี

อันนีเ้ป็นตวัอย่างหลงัจากนัน้นกัศกึษาก็เลย

จะท�า Infographic ทีใ่ช้สไตล์เล่าเรือ่งคล้าย ๆ 

กนัมา แต่เปลีย่นหวัข้อไปจากเรือ่ง Excel 

บ้างซึง่ผลตอบรบัก็ยังโอเคอยู่ ย่ิงอนัไหนท�า

กราฟิกสวยหน่อยก็จะได้ผลตอบรบัดี

 หลังจากอนัทีเ่ป็นจดุเปลีย่นพอจบคลาส

ไปกไ็ม่ม ีInfographic มาเพ่ิม เพจก็จะไม่ขยับ

มากเหมือนช่วงก่อนหน้า ก็หาข่าวอะไรโพสต์ 

ไปเร่ือย ถ้าเป็นโพสต์ข่าวภาษาองักฤษก็ได้ 

Reach ประมาณพนักว่า Like หลกัสบิ ส่วน 

Share ไม่ค่อยม ีแต่ถ้าโพสต์ข่าวภาษาไทยก็

จะดกีว่าหน่อย หรอืถ้าเป็นรปูกิจกรรมทีม่ี

นกัศกึษาอยูใ่นรปูก็จะได้ Like เยอะหน่อย

ประมาณ 30

 ล่าสุดยอด Like ของเพจอยู่ที ่10,714 แต่

กย็งัมีแค่อาจารย์ 2 คนดเูหมอืนเดมิ และ ก็ยัง

ยดึเป้าเดมิว่าจะโพสต์เองวันละครัง้ ทีเ่พ่ิม 

มาคอืในหนึง่อาทติย์จะพยายามหาอะไรก็ได้

เกีย่วกบั Excel ทีเ่ป็นเรือ่งทีด่จูะขายดทีีส่ดุมา

โพสต์อย่างน้อย  1 ครัง้เป็น Infographic ท�า

เองบ้าง เป็นบทความภาษาองักฤษทีเ่จอจาก

ทีอ่ื่นบ้าง

ปัจจุบันกับความคาดหวังที่เปลี่ยนไป
 รวม ๆ แล้วตอนนีถื้อว่าแฮปป้ีมากกับ

แฟนเพจนี ้พอเพจมคีนเยอะแล้ว จากทีต่อน

แรกไม่ได้คาดหวังอะไรเลย ตอนนี้เลยเริ่ม

คดิอยากใช้แฟนเพจนีส้ือ่สารและสร้างการรบั

รู้ (Awareness) ในตวัตนและในความ

เชีย่วชาญของหลกัสตูรให้กับคนทีเ่ป็นกลุม่

เป้าหมายบ้างแล้ว นอกจากเรือ่งทีค่นทัว่ไป

เข้าใจได้ง่ายก็เลยจะเริม่โพสต์เนือ้หาทีห่นกั

และซเีรียสขึน้แทรกไปบ้าง เช่น มลีองโพสต์

เก่ียวกับการแนะน�าโปรแกรมเฉพาะทางที่

ไม่ใช่ Excel แถมยังลิงก์ไปที่บทความ

ภาษาอังกฤษด้วย แต่ผลตอบรับก็ยังดีอยู่

 ณ ตอนนี้คิดว่าเพจท�าได้ดีพอสมควร

ในเรื่องการดึงคนภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษา

มาเข้าในเพจ ส่วนเรื่องว่าคนที่เข้ามาจะ

กลายมาเป็นนักศึกษาในอนาคตมากน้อย

สักแค่ไหน ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลให้อ้างอิง

คงต้องรอดูกันต่อไปอีกสักพัก

สรุป : ท�าเลย มีแต่ได้ ไม่มีเสีย
 ส�าหรับอาจารย์ท่านไหนหรือหลักสูตร

ไหนทียั่งลงัเลอยู่เรือ่งการตัง้แฟนเพจ ส่วนตัว

ก็อยากแนะน�าให้ลองท�าดูเลย เพราะ 

ยังไงก็แทบไม่ต้องลงทุนอะไร แนะน�าว่า

หานักศึกษาหรือคนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้า

หมายมาช่วยท�าด้วยจะดีมาก เพราะพวก

เขาจะรู้สไตล์ของกันและกัน เข้าใจกันว่า

อะไรที่พวกเขาว่าดีว่าน่าสนใจ

 จริงอยู่ว่าต่อให้ท�าแฟนเพจจนโด่งดัง 

ก็ไม่ได้แปลว่าหลักสูตรจะฮ็อตฮิตเป็นที่

นิยมมีคนอยากมาเรียนเยอะ แต่จากที ่

ได้ท�ามากับตัวก็ถือว่าคุ้มสุด ๆ เกินความ 

คาดหมายและแฮปป้ีมาก รูส้กึว่าตวัเองแอค

ทฟีขึน้ เพราะต้องคอยหาเรือ่งไปอปัเดตเขยีน

โพสต์ทกุวนั นอกจากได้ข้อมลูไปเขยีนลงแฟน

เพจแล้วก็เอามาใช้สอนหรอืใช้สัมภาษณ์ 

เป็นบรกิารวชิาการได้ นกัศกึษาเองกช็อบ 

ทีอ่าจารย์มข้ีอมลูใหม่ ๆ มาสอดแทรกใน

เนือ้หาการสอนตลอด

 ต่อให้แฟนเพจท�าแล้วได้ผลตอบรับไม่ดี  

แต่มันก็พูดได้ว่าเป็นหน้าที่หนึ่งในฐานะนัก

วิชาการที่ควรจะต้องคืนความรู้สู ่สังคมบ้าง

ไม่ว่าจะในช่องทางไหนก็ตาม ถึงจะมีคน

ได้อ่านสิ่งที่โพสต์ไปไม่ก่ีคน ถึงคนที่อ่านไป

เค้าจะเอาไปท�าเองโดยไม่มาสมัครเป็น

นักศึกษาของเรา แต่อย่างน้อยตัวเขาก็ได้

ประโยชน์ บริษัทของเขากับประเทศของ

เราก็ได้ประโยชน์ ถ้าข้อมูลในแฟนเพจ 

ของหลักสูตร LM จะช่วยให้มีคนแม้จะแค่

ไม่ก่ีคน อ่านแล้วสามารถน�าตัวแบบการ

ตัดสินใจในแบบของ LM ไปใช้เพิ่มมูลค่า

และประสิทธิภาพในงานของเขาได้ แค่นี้

ส�าหรับพวกเราก็ถือว่าได้บรรลุพันธกิจของ

หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาแล้ว

รศ.ดร.กำญจ์นภำ อมรชักลุ อำจำรย์
ประจ�าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาการจดัการโลจสิติกส์ (LM) 
คณะสถติิประยกุต์
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พลิกโฉมโรงอาหารนิด้าใหม่ 
“สวย•แซ่บ•ลืม(เก่า)”
โดย สวสัดิ ์สตัพรพนัธ์

สวัสดีชาวนิด้าทุกท่าน Time to taste 
ในฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.พ.ต.อ.ดร.
ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับ
การปรบัปรงุโรงอาหารของนด้ิา หลาย ๆ ท่าน 
คงจะนั่งนึกภาพกันใช่ไหมครับว่า โรงอาหาร
ที่ปรับปรุงเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลง แตกต่าง
จากโรงอาหารเดิมอย่างไร แล้วโรงอาหารที่
ปรับปรุงนั้นจะเริ่มเปิดใช้กันเมื่อไหร่ ถ้าอยาก
รู้ขอให้ทุกท่านติดตามได้จากบทสัมภาษณ์
ในคอลัมน์นี้ได้เลยครับ...

ความเป็นมาของโรงอาหารนิด้า
 โรงอาหารของนด้ิาตัง้อยูท่ีบ่รเิวณชัน้ล่าง
ของอาคารนิด้าสมัพันธ์ แรกเริม่ได้เปิดให้บรกิาร
แก่บคุลากรและนกัศกึษาของสถาบนัมาตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2546 มาจนถึงกระทั่งปี พ.ศ. 2558  
รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี ทีเ่ราชาวนด้ิาได้
ใช้โรงอาหารแห่งนี ้พืน้ทีข่องโรงอาหารทัง้หมด 
เท่ากับ 840 ตารางเมตร เดิมทีมีการบริหาร
จัดการโดยคุณสุรีย์ วงศ์เจริญ หรือคุณเล็ก 

ซึ่งในระหว่างการปรับปรุงโรงอาหารเดิม ก็ได้
มีการย้ายร้านค้าภายในโรงอาหารไปตั้งยัง
บรเิวณชัน้ล่างของอาคารชบุ กาญจนประกร 
 การปรบัปรงุโรงอาหารของนด้ิา ผู้บรหิาร
สถาบนัมแีนวความคดิทีจ่ะปรบัปรงุพ้ืนทีใ่น
การให้บรกิารทางด้านอาหารทีม่คีณุภาพให้
แก่นกัศกึษา และบคุลากรของสถาบนั โดยจะ
ต้องมคีวามสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของสถาบนั
ในเรือ่งการเป็น World Class University อีก
ด้วย ดงัน้ัน สถาบนัจงึมคีวามปรารถนาที่
พฒันา ปรบัปรงุโรงอาหารให้ได้รบัการรบัรอง
คณุภาพด้วยเช่นกัน ซึง่ในขณะนี ้สถาบนัได้
ด�าเนนิการตดิต่อไปยังส�านกังานเขตบางกะปิ
ให้เข้ามาส�ารวจสภาพแวดล้อม ทีต่ัง้ รวมถึง
การบรหิารจดัการของโรงอาหารนด้ิา อีกทัง้ยัง
ได้เข้ามาตรวจสอบคณุภาพอาหารของร้านค้า
ต่าง ๆ ภายในสถาบนั ทัง้ร้านค้าในโรงอาหาร
บรเิวณชัน้ล่างของอาคารชบุ กาญจนประกร 
และชัน้ 2 ของอาคารนวมนิทราธริาช โดยผล
การตรวจคณุภาพอาหารภายในสถาบนั “ผ่าน” 
ทัง้หมด ทัง้ในเรือ่งของความสะอาด สารปน

เป้ือนต่าง ๆ ส่วนโรงอาหารทีก่�าลงัปรับปรุงใหม่
อยู่นั้น ก็ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการมาว่า 
“ผ่านการรับรอง” ของส�านักงานเขตแล้ว ซึ่ง 
ในล�าดับต่อไป สถาบันได้มีแนวคิดที่จะขอ 
การรับรอง GMP (Good Manufacturing 
Practice) แต่อย่างไรก็ดี ขั้นตอนก่อนที่จะ 
ขอการรบัรอง GMP คอื การหาผูป้ระกอบการ  
เนื่องจากการรับรอง GMP จะต้องมีการเข้า
มาสังเกตการณ์เพื่อดูลักษณะของการให้
บริการภายในโรงอาหารในทุกกระบวนการ 
ทั้งการจัดเตรียมอาหาร จนกระทั่งการเก็บ
ล้างท�าความสะอาดภาชนะ เป็นต้น 

“ความเหมือน” และ “ความต่าง”  
จากการปรับปรุงโรงอาหาร
 สิ่งแรกที่สถาบันตั้งไว้เป็นมาตรฐาน
ส�าหรับโรงอาหาร คือ “ความสะอาดของ
อาหารและโรงอาหาร” สิ่งต่อมาคือ “ราคา
อาหาร” กล่าวคือ จะต้องมีราคาที่ไม่แพงเกิน
ไป ทั้งนี้หากราคาแพงเกินไปก็จะท�าให้ไม่มีผู้
ที่จะเข้ามาใช้บริการ ส่งผลให้ร้านอาหารไม่
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สามารถอยู่ได้ และสิ่งที่สาม คือ “รสชาติ
อาหาร” สถาบันพยายามที่จะให้มีอาหารที่
หลากหลาย และมรีสชาตถิกูปากมากยิง่ขึน้ 
เม่ือการปรบัปรงุโรงอาหารเสรจ็สิน้ สถาบนัก็
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า จะสามารถเปลีย่นแปลงสิง่
ต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์เรือ่งเหล่านีไ้ด้มากยิง่ขึน้ 
 ในส่วนของผังโรงอาหารนั้น จะประกอบ
ด้วย โต๊ะท่ีเคลื่อนย้ายได้ ประมาณ 57 ตัว 
เก้าอี้ที่เคลื่อนย้ายได้ ประมาณ 200 ตัว และ 
ยังมีเก้าอี้ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้อีกด้วย โดยรวม
แล้ว โรงอาหารแห่งน้ีจะสามารถรองรับผู้ที่
เข้ามาใช้บริการได้ ประมาณ 250 คน ซึ่งมี
จ�านวนที่นั่งลดลงจากโรงอาหารเดิมเล็กน้อย  
ทั้งนี้เพื่อให้โรงอาหารมีความโล่ง โปร่ง สบาย 
มากยิ่งขึ้น ลักษณะของการวางโต๊ะและเก้าอี้  
โดยส่วนใหญ่จะวางโต๊ะ 1 ตัว ต่อเก้าอี้ 4 ตัว  
นอกจากน้ียังมีการวางโต๊ะยาว และมีเก้าอ้ี
เดี่ยวอีกด้วย ส�าหรับการตกแต่งภายใน จะ
เน้นการตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น (Modern 
Style) โทนสีท่ีใช้ภายในจะเป็นโทนสีน�้าตาล 
ให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลาย การแบ่ง
สัดส่วนพื้นท่ีของโรงอาหารจะไม่มีแบ่งกั้น
ห้องที่เป็นสัดส่วนท่ีชัดเจนเหมือนแต่ก่อน  
จะเน้นการออกแบบและวางผงัของโรงอาหาร
ให้มคีวามโล่ง โปร่ง สบาย จะไม่มโีครงสร้าง
อะไรทีห่นกัเกนิไป ส�าหรบัโต๊ะเก้าอีท้ีจ่ะน�ามา
ใช้ภายในโรงอาหารได้สัง่ไปเรยีบร้อยแล้ว  
อยูร่ะหว่างการจดัส่ง
 ส�าหรบัระบบถ่ายเทอากาศภายในโรง
อาหารนั้น สถาบันตระหนักถึงปัญหาเรื่อง
ระบบการถ่ายเทอากาศ จึงได้มีการปรับปรุง
ระบบดังกล่าวใหม่เพิ่มเติมจากการปรับปรุง
โครงสร้างอื่น ๆ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบดูดควัน
ทั้งหมด อีกระบบหนึ่งซึ่งสถาบันเห็นความ
ส�าคัญ คือ ระบบการล้างท�าความสะอาด
ภาชนะ ในขณะนี้ได้ด�าเนินการจัดซื้อเครื่อง
ล้างจานรวมของทั้งโรงอาหาร ระบบต่าง ๆ 
เหล่านี้จะเป็นระบบที่ท�าให้โรงอาหารมี
มาตรฐานและความสะอาดส�าหรับผู้มาใช้
บริการมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบเครื่องปรับ
อากาศที่มีการปรับปรุงไปพร้อมกันแล้วใน
ช่วงต้นของการปรับปรุงโรงอาหาร
 ส�าหรับรูปแบบการให้บริการอ�านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ภายในโรงอาหาร เช่น 
การจ�าหน่ายคูปอง การจัดเก็บพาชนะที่ใช้
แล้ว จะเชื่อมโยงถึงการคัดเลือกผู้ประกอบ
การร้านค้าที่จะเข้ามาบริหารจัดการภายใน
โรงอาหาร สถาบันได้วางกรอบนโยบายการ

บริหารจัดการโรงอาหารไว้ 2 แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1 การเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้า
ที่สนใจเข้ามาจ�าหน่ายอาหารในโรงอาหาร
แต่ละร้านค้าได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดของสถาบัน ซึ่งรูป
แบบนี้เป็นรูปแบบที่สถาบันใช้กับศูนย์อาหาร
บริเวณ ชั้น 2 ของอาคารนวมินทราธิราช  
ข้อเสียจากการบริหารจัดการในรูปแบบนี้ คือ 
ร้านอาหารจะอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากขาดทุน 
เพราะนิด้ามีลักษณะเฉพาะ คือ คนน้อยใน
ช่วงของวันและเวลาท�าการราชการ แล้วก็มี
คนจ�านวนมากในบางเวลาของบางวัน เช่น 
ช่วงเย็นกับวันเสาร์ วันอาทิตย์ ดังนั้น ผู้
ประกอบการร้านค้าที่เข้ามาท�าธุรกิจในนิด้าก็
จะอยูล่�าบาก ทีผ่่านมามผู้ีประกอบการร้านค้า 
ที่เข้ามาส�ารวจ แล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะไม่
เข้ามาด�าเนินธุรกิจในนิด้าเป็นจ�านวนมาก 
ยกตัวอย่างเช่น เครือเซ็นทรัล แม่ศรีเรือน 
True Coffee เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวจึง
ท�าให้สถาบันต้องคิดหาแนวทางที่ 2 ก็คือ 
แนวทางการจัดหาผู้ประกอบการรายใหญ่ที่
จะเข้ามาบริหารจัดการโรงอาหาร ซึ่งรูปแบบ
นี้จะเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการบริหาร
จัดการเดิม ซึ่งในปัจจุบันสถาบันได้ประสาน
ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐที่มีความช�านาญ
ทางด้านอาหาร ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เนื่องจากมีคณะเกี่ยวกับอาหารและการ
บริการ และมีความเป็นไปได้ที่สถาบันอาจจะ
เชิญให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ามาบริหาร
จัดการโรงอาหารนิด้า แต่อย่างไรก็ดี ทาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็มีเงื่อนไขที่จะเข้ามา
ด�าเนินการโรงอาหาร คือ การใช้โรงอาหาร
ของนิด้าเป็นสถานที่ในการศึกษาและเรียนรู้
นอกห้องเรียนของนักศึกษาของเขา ทั้งนี้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นหน่วย
งานของรัฐที่ไม่ได้แสวงหาก�าไร เขาจะได้
ประโยชน์จากจุดนี้ ส่วนนิด้าก็จะได้รับ
ประโยชน์จากการที่มีมืออาชีพที่มีความ
ช�านาญในด้านอาหารที่มีมาตรฐานมาให้
บริการอาหารแก่บุคลากรและนักศึกษา 
เพราะฉะนั้นในตอนนี้สิ่งที่สถาบันจะต้อง
ด�าเนินการ คือ การเตรียมความพร้อมของ
สถานที่ให้ได้มาตรฐานเสียก่อน ส่วนผู้
ประกอบการใดจะเข้ามาให้บริการภายใน 
โรงอาหารก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันต่อ
ไป ในส่วนที่โรงอาหารจะจ�าหน่ายคูปองหรือ
ไม่นั้น ก็ย่อมขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหาร
จัดการโรงอาหารที่สถาบันจะเลือกใช้ ส�าหรับ
การจัดเก็บภาชนะ จาน ชาม ที่ใช้เสร็จแล้ว 

โดยส่วนตัวผมคิดว่า น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะ
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
โดยการทานอาหารเสร็จแล้วก็น�าภาชนะไป
จัดเก็บไว้ในที่ที่ได้เตรียมไว้ให้

ประชาคมนิด้ากับการมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงโรงอาหาร
 ในกรณีที่สถาบันเลือกแนวทางที่ 1 คือ 
การเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้า
มาจ�าหน่ายอาหารในโรงอาหารได้ด้วยตนเอง 
โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของสถาบัน มาใช้
ในการบริหารจัดการโรงอาหาร สถาบันจะตั้ง
คณะกรรมการจากบุคลากรภายในสถาบัน
หลาย ๆ ฝ่าย เข้ามาช่วยกันพิจารณาคดัเลอืก 
ร้านอาหารที่ดีที่สุดเพื่อเข้ามาประกอบการใน
โรงอาหารของนิด้า นอกจากการที่ประชาคม
นิด้าเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้
ประกอบการร้านอาหารแล้ว สถาบันยังจะ
เปิดโอกาสให้ประชาคมนิด้าร่วมให้ค�า
แนะน�าหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงโรงอาหาร ทั้งก่อนและหลังที่จะเปิด
ให้ใช้บริการอีกด้วย

โรงอาหารที่ปรับปรุงใหม่เปิดให้ใช้
บริการเมื่อไหร่
 ส�าหรับก�าหนดการเปิดใช้โรงอาหารนั้น 
คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเปิดใช้บริการได้ก่อนสิ้น
ปีนี้ เพราะเล็งเห็นว่า โรงอาหารควรจะต้อง
พร้อมใช้งานในวันรับพระราชทานปริญญา
บัตร ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่รับประทาน
อาหารและรับรองผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี
กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในวันนั้น แต่
อย่างไรก็ดี ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการที่จะ
ได้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะเข้ามา
ด�าเนินการด้วย

ขอให้ท่านเชญิชวนประชาคมนด้ิามาใช้
บริการโรงอาหารที่ปรับปรุงใหม่
 รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเชิญชวนให้
ประชาคมนิด้ามาใช้บริการโรงอาหารว่า 
“ผมหวังว่า โรงอาหารแห่งนี้จะเป็นสถานที ่
ที่ทุก ๆ คนเข้ามารับประทานอาหารแล้ว
ถูกปาก ราคาไม่แพง และแน่นอนที่สุดคือ
เรื่องของความสะอาด มีบรรยากาศที่สบาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องควันและระบบ
ระบายอากาศ แล้วก็หวังว่าจะมีอาหารที่
หลากหลายให้เลือกและถูกปากชาวนิด้า 
ให้ได้ ซึ่งจะตอบสนองได้กับบุคคลทุกกลุ่ม”
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การเงินอิสลามกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
โดย อ.ดร. ศรัณย์ ศานติศาสน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 มหาอทุกภยัในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554  
ในพื้นท่ีภาคกลางลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา เป็น
ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผล 
กระทบของภยัพบิตัท่ีิมต่ีอประสทิธภิาพและ
การให้บรกิารของระบบโครงข่ายทางหลวง 
ในช่วงเวลาน้ันทางหลวงหลายสายที่ใช้เป็น 
เส้นทางสัญจรหลักถูกตัดขาด บางสายพอ 
จะใช้การได้แต่กไ็ม่เตม็ประสทิธภิาพ จนท�าให้
ประชาชนได้รบัความเดอืดร้อนด้านการสญัจร 
การด�ารงชวีติและการประกอบกจิกรรมต่าง ๆ 
ในชวีติประจ�าวนั  ในเวลานัน้ ความเสยีหาย
ในภาคอตุสาหกรรมทีเ่กดิจากภยัพบิตัคิดิเป็น
มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท จนส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จดีพี)ี ลดลง
ถึง 1.9 % ผลกระทบของอุทกภัยก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเป็นอย่างมาก ผมและทีมนักวิจัยจงึ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรองรับผลกระทบ
ที่เกิดจากภัยพิบัติในโครงข่ายทางหลวง
โดย อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์

 แนวคิดในการจัดตั้งธนาคารอิสลาม ใน 
ประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้นจากความต้องการของ
ชาวมุสลิมที่จะใช้บริการธนาคารที่ด�าเนินการ
บนหลกัการของศาสนาอสิลาม (ซึง่ห้ามในเรือ่ง 
การรับจ่ายดอกเบี้ย) และเพื่อให้ประชาชนใน
ระดบัรากหญ้าโดยเฉพาะในสามจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ (ปัตตาน ีนราธวิาส และยะลา) สามารถ 
เข้าถึงบริการของธนาคาร เป็นแหล่งเงินทุน
ให้ธุรกจิรายย่อย เพิม่โอกาสในการลงทนุและ
ดงึเงนิออมเข้าสูร่ะบบเพือ่การเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ งานวจิยัชิน้นีจ้งึมวีตัถุประสงค์เพือ่

ศกึษาในเชงิปรมิาณ ความสมัพนัธ์เชงิพลวตั
ระยะยาวระหว่างการด�าเนนิการของการ
ธนาคารอสิลามกับการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
โดยจะศกึษาในกรณีของสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรมสุลมิเป็น
ชนกลุม่ใหญ่ รวมทัง้การศกึษาในเชงิคณุภาพ
ผลติภณัฑ์ทางฝ่ังสนิเชือ่ของการธนาคาร
อสิลามว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิอย่างไร 
และผลติภณัฑ์ตวัไหนทีส่่งเสรมิการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนกบั
ความเหลือ่มล�า้ทางรายได้มากท่ีสดุ ท้ังน้ีเพือ่
เป็นแนวทางในการออกนโยบายของท้ังภาค
รฐัและสถาบนัการเงนิอสิลามต่อการพฒันา
สังคมมสุลิมโดยเฉพาะในสามจังหวดัชายแดน 
ภาคใต้ เพือ่ลดปัญหาความยากจน และกระตุ้น 
การเตบิโตทางเศรษฐกิจ เป็นแนวทางหน่ึงใน
การบรรเทาปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ี

ได้ริเร่ิมพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System) ที่ชื่อว่า DOH- 
Decision Support System หรอื DOH-DSS 
ทีบ่รูณาการความรูด้้านขนส่งโลจิสติกส์และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่จะช่วย 
นกัวางแผนสามารถสร้างสถานการณ์จ�าลอง 
(What-if) ขึน้เพือ่ทดสอบผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต ระบบจะสามารถตอบได้ว่า หากเกดิ
น�า้ท่วมบรเิวณทางหลวงสกัแห่งหนึง่อกีครัง้จะ
เกิดผลกระทบต่อโครงข่ายอย่างไรบ้าง การ
วัดผลกระทบเรามองเป็น 3 ด้านหลัก คือ  
ผลกระทบในด้านการเชื่อมโยงโครงข่าย 
(Connectivity) ผลกระทบในด้านเศรษศาสตร์ 
(Economic) วัดได้จากระยะทางที่เพิ่มขึ้น 
(Vehicle Kilometers Traveled: VKT ) และ
เวลาที่สูญเสีย (Vehicle Hours Traveled: 
VHT) เนื่องจากผู้สัญจรและรถบรรทุกสินค้า

ต้องเดินทางเลี่ยงพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ โดย
ปรมิาณจราจรกลุ่มดงักล่าวอาจจะต้องไปเจอ 
กับสภาพที่ติดขัดจนก่อให้เกิดความล่าช้า 
ในการเดินทาง และผลกระทบในด้านความ
สามารถในการเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) 
ท�าให้เห็นผลกระทบที่ประชาชนในพื้นที ่
ดังกล่าวก็ไม่สามารถเดินทางเข้าออกที่อยู่
อาศัย หรือเดินทางไปท�างานหรือท�ากิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันตามสถานที่ส�าคัญ
ต่างๆ ในพื้นที่ ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง 
กับสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการของ 
ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย จนสุดท้ายเรา
สามารถสร้างแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)  
ของโครงข่ายโลจสิตกิส์ในลุ่มน�า้เจ้าพระยาขึน้
เป็นครั้งแรก ท�าให้เห็นต�าแหน่งจุดอ่อนบน
โครงข่าย ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคกลางตอน
ล่างซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาและเป็น
พื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง ระบบ
ที่เราพัฒนาขึ้นจะช่วยให้นักวางแผนของกรม
ทางหลวงได้เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่
เกิดจากอุทกภัยจนน�าไปสู่การจัดท�าโครงการ
พัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับอย่างเหมาะสม 
ในอนาคตคงจะมกีารต่อยอดน�าเอาข้อมูลแบบ 
Real Time เช่น ข้อมลูปรมิาณน�า้มาใช้แล้วสร้าง 
ระบบเตอืนภยัและแนะน�าการเดินทางหลีกเล่ียง 
โครงข่ายทีม่จีดุเส่ียงท�าให้การเดินทางของ
ประชาชนและรถสินค้ามีความปลอดภัยยิ่ง
ขึ้น นอกจากนั้นผมยังมีแผนจะน�าเอาระบบ
ไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป
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ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานิด้าสู่ความยั่งยืน
ด้วยการส่งข้อเสนอแนะ ค�าแนะน�าต่าง ๆ  
ท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาสถาบัน 
ผ่านทาง facebook.com/facsenatenida
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